

เบสท์เวสเทิร์น เซ็นส์ญาพัฒนารีสอร์ทสุดหรูริม

ทะเล ณ เมืองคัมรานห์



เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท นำโดย มร. โอลิเวียร์ แบร์ริแวง ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชีย เซ็นส์ญาอยู่กับบริษัทของฮ่องกงเวียดนาม ทราเวล อินเวสต์เมนท์ จอยท์ สต็อค นำโดย มร. เลื่อง ถัญ เทียม ประธานบริษัท ร่วมกันพัฒนารีสอร์ทสุดหรูริมชายหาด ณ เมืองคัมรานห์ (Cam Ranh) ประเทศเวียดนาม

โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พรีเมียร์ คัมรานห์ ซีฮอร์ส บีช รีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งภาคกลางตอนใต้ของประเทศ เวียดนาม มองเห็นทัศนียภาพของทะเลฝั่งตะวันออก มอบความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ทั้ง ครอบครัวที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนริมชายหาดในวันหยุด หรือกลุ่มนักธุรกิจที่ต้องการความสะดวกสบายในการ จัดประชุม โดยใช้เวลาขับรถเพียง 5 นาทีจากสนามบินนานาชาติคัมรานห์ และเพียง 20 นาทีจากเมืองนาตริง (Nha Trang) เมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม

โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พรีเมียร์ คัมรานห์ ซีฮอร์ส บีช รีสอร์ท ให้บริการห้องพักและห้องสวีทรวม 376 ห้อง ทุกห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียม ครบครันด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และบริการอินเทอร์เน็ตไวไฟในห้องพักรี ห้องน้ำมีขนาดกว้างขวาง แขกผู้เข้าพักจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ และเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงแรม อาทิเช่น อิมเมอร์สไปกับอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติที่ห้องอาหารของโรมแรม ผ่อนคลายไปกับการทำทรีด เมนต์ที่สปา เพิ่มความสดชื่นที่สระว่ายน้ำกลางแจ้งหรือสนุกสนานไปกับการตีเทนนิส และดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของชายหาดและทะเลสาบที่อยู่ใกล้กับโรงแรม นอกจากนี้ ผู้เข้าพักที่มาเป็นกลุ่มคณะจะได้รับการอำนวยความสะดวกในการจัดประชุม โดยสามารถใช้บริการศูนย์ประชุมที่อยู่ติดกับโรงแรม ประกอบกับอุปกรณ์และ เทคโนโลยีภาพและเสียงที่ทันสมัย รองรับการจัดงานได้ทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดประชุมระดับนานาชาติ

มร. แบร์ริแวง กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เซ็นสัญญาพัฒนารีสอร์ทแห่งนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์การ ขยายธุรกิจของเบสท์เวสเทิร์นในประเทศเวียดนาม โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พรีเมียร์ คัมรานห์ ซีฮอร์ส บีช รีสอร์ท นับเป็นโรงแรมต้นแบบของเบสท์เวสเทิร์นระดับพรีเมียมที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในเอเชีย ณ ขณะนี้ ”

“เวียดนามเป็นตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว เห็นได้จากจำนวนสถิติของ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศนี้ รวมถึงอัตราการเติบโตของประชากรในประเทศ และการเติบโตทาง เศรษฐกิจ เราตื่นเต้นที่จะได้ให้บริการกับแขกผู้เข้าพักที่นี่ และมุ่งมั่นที่จะนำการบริการที่มีมาตรฐานตามแบบฉบับ

ของเบสท์เวสเทิร์นสู่เมืองอื่นๆ ของเวียดนามเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอน” มร. แบร์รีแวง กล่าวเสริม

เมืองคัมรานห์ ตั้งอยู่ในจังหวัดคัญฮว่า (Khanh Hoa) ซึ่งอยู่บริเวณชายฝั่งภาคกลางตอนใต้ของเวียดนาม เป็นเมืองที่มีความสวยงามของชายหาดและท้องทะเล และกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก สืบเนื่องมาจากการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนามบินนานาชาติคัมรานห์ โดยปัจจุบันสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยตรงมาจากฮ่องกง ไช่ (เกาหลี) เซี่ยงไฮ้ (จีน) และกัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย) เบสท์เวสเทิร์นจัดให้ประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของแผนการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย การเซ็นสัญญาครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากการเซ็นสัญญากับรีสอร์ตสุดหรูริมทะเล ที่เมืองหวุงเต่า ซึ่งจะเป็นโรงแรมแบรนต์ บีดับบลิว พรีเมียร์ คอลเล็กชั่น บาย เบสท์เวสเทิร์น แห่งแรกในเวียดนาม

###

เกี่ยวกับเบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ต

เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ต มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟีนิกซ์ รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโรงแรมที่มีเครือข่ายทั่วโลก มากกว่า 4,200 โรงแรม* ในกว่า 100* ประเทศ เบสท์เวสเทิร์น มี 11 แรนต์ในเครือที่ตอบรับทุกระดับความต้องการของผู้พัฒนาโรงแรมและแขกผู้เข้าพักในทุกกลุ่ม ได้แก่ Best Western®, Best Western Plus®, Best Western Premier®, Vib®, GLō®, Executive Residency by Best Western®, BW Premier Collection®, BW Signature CollectionSM by Best Western, SureStay® Hotel by Best Western, SureStay Plus® Hotel by Best Western และ SureStay Collection® by Best Western ปัจจุบันเบสท์เวสเทิร์น ให้บริการในอุตสาหกรรมโรงแรมมายาวนานมากกว่า 70 ปี มีบริการที่ครอบคลุมทั้งในด้านการปฏิบัติการ การขาย และการตลาด ซึ่งเทียบพร้อมด้วยระบบสำรองห้องพักออนไลน์และโซเชียลมีเดีย รวมทั้งโปรแกรมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเบสท์เวสเทิร์นรีเวิร์ดส์ที่มีสมาชิกถึง 32 ล้านคน ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่โปรแกรมที่คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ และสามารถใช้จ่ายคะแนนสะสมได้ที่โรงแรมในเครือเบสท์เวสเทิร์นทั่วโลก เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ต เอเชีย เปิดตัวครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบัน มีโรงแรมให้บริการครอบคลุมทั้ง 8 ประเทศในภูมิภาค* และกว่า 100 โรงแรม* ที่กำลังให้บริการและอยู่ในระหว่างการพัฒนา สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละโรงแรมหรือข้อมูลเบสท์เวสเทิร์นในแต่ละประเทศได้ที่ www.bestwestern.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละโรงแรมหรือข้อมูลเบสท์เวสเทิร์นในเอเชีย กรุณาเข้าชมที่ www.bestwesternhotelasia.com และสำหรับด้านการลงทุนธุรกิจโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น ในภูมิภาคเอเชีย กรุณาเข้าชมที่ www.bestwesterndevelopers.com หรือติดต่อที่ asiadevelopment@bestwestern.com

*ตัวเลขโดยประมาณและอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับสื่อมวลชน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

ฝ่ายสื่อสารการตลาด เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ต เอเชีย

โทร: 02 656 1260